



ที่ ศธ ๐๔๓๓๙/๖๒๖๐๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
๓๔/๖ อาคารวีระ รอดเรือง ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการที่ ศธ ๐๔๓๓๙/ว๒๕๓๗
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาใน
สังกัดที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
โดยจะมอบเกียรติบัตรในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา อรุณแสงฉาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๒-๓๘๒-๖๑๐๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ และดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สำเร็จผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามประเภท ๆ ละ ๑ แห่ง (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) เสนอต่อระดับภูมิภาค เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมอันดับ ๑ ของแต่ละประเภท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือกดังนี้

๑. ประเภทสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเภทสถานศึกษา	รางวัลเกียรติบัตร	หมายเหตุ
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่		
โรงเรียนวัดทรงธรรม	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ)	เป็นผู้แทนเข้ารับ การประเมินระดับ ภูมิภาค
โรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง	รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม	

๒. ประเภทรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ชื่อ-นามสกุล/โรงเรียน	รางวัลเกียรติบัตร	หมายเหตุ
ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่		
๑. นางกานต์ธีรา กษมกุลการ ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	ครูต้นแบบระดับทอง (ชนะเลิศ)	เป็นผู้แทนเข้ารับ การประเมินระดับ ภูมิภาค
๒. นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	ครูต้นแบบระดับทอง	
ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่		
๑. นางสุพรรณิ บึงลอย ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ	ครูต้นแบบระดับทอง (ชนะเลิศ)	เป็นผู้แทนเข้ารับ การประเมินระดับ ภูมิภาค

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะนำผลงานของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม (ชนะเลิศ) ของแต่ละขนาดสถานศึกษา และผลงานครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูต้นแบบระดับทอง (ชนะเลิศ) ของแต่ละระดับชั้น เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาระดับภูมิภาค ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลในระดับภาคต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา อรุณแสงฉาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ